



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๔-๙๔๗๓

ที่ นม ๕๑๐๐๔๒/๖๘๕๕๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของภาครัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

พร้อมนี้ สำนักคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนสายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากบ้านหนองเม็ก เชื่อมบ้านน้ำอ้อม ตำบลบัวใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ประกาศ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (www.koratpao.go.th) และเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (www.koratdla.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางฐิติรัตน์ ชุตตะเส)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนสายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากบ้านหนองเม็ก เชื่อม
บ้านน้ำอ้อม ตำบลบัวใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีโครงการ จ้างโครงการถนนสายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากบ้านหนองเม็ก เชื่อม บ้านน้ำอ้อม ตำบลบัวใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการถนนสายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากบ้านหนองเม็ก เชื่อมบ้านน้ำอ้อม ตำบลบัวใหญ่) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระอุปปาจันโท (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา